

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)  
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028  
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## SINO - รอซัดๆ หรือ จะซัดก่อนดี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในลี้จั่วหัว...

ก็จากตลาดวันวานนั้นแหละครับ ที่อาจจะมึนหลาย ๆ ท่านเริ่มสงสัยว่าขึ้นจริงแล้วใช่ไหม หรือ จะแค่หลอกให้ไล่ แล้วสาดใส่ในวันสองวันนี่ ก็เลยต้องจั่วหัวมาให้แบบมีข้อคิดกัน แต่ก็อย่างว่าแหละครับ เรื่องของสัญญาณทางเทคนิค ก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า เราต้องทำตัวเหมือนคนตาบอด แล้วสัญญาณทางเทคนิค ก็จะต้องเหมือน สุนัขนำทาง แปลว่า สุนัขนำทางจะไปทางไหน เราก็ต้องไปตาม ก็เลยต้องเอาให้เห็นสัญญาณชัดๆ ว่า เทคนิคบอกว่าจะไปทางไหน นั่นแหละครับ เราถึงจะพากันไปตามนั้น.. และในทุกๆ การ Live ที่เจอกัน เหนือเมฆจะให้แนวทาง หรือ วางแผนการเล่นไว้ทุกครั้งเสมออยู่แล้ว แบบว่าไปต้องไปเดินนำ หรือ คิดไปก่อนว่า สุนัขนำทางน่าจะจะต้องเดินทางนี้ เพียงแค่อธิบายบอกทางชัดๆ แล้วเราก็ตัดตาม ก็ไม่สาย... เว้นเสียแต่ว่า สัญญาณยังไม่ชัด แต่เราลองชิมต่าขึ้นมาดู ถ้าพอจะเห็นได้ว่า ความเสี่ยงไม่มากนัก ก็อาจจะเดินนำทางก่อนก็ได้ เรียกว่า คาดไว้ ยังไงสุนัขนำทาง ก็น่าจะเดินทางนี้ ะไรทำนองนั้น แต่เอาจริงๆ นะ เหนือเมฆก็ไม่ใช้เขียนระดับฟรีเฟรม หรือ หลายๆ ท่านก็อาจจะไม่ใช้เขียนอะไรเลย เราเอาตามสัญญาณชัดๆ แล้วตัดตาม ก็น่าจะอุ่นใจกว่า... อย่างรอบนี้ ถ้าวันนี้ จะขึ้นมาอีกระดับ 1420 ก็ต้องยืนให้ไต่ตลอดนะ ซึ่งนั่นก็เริ่มจะมีแว่ว ว่าจบขาลงระยะสั้นได้ (ขาลงใหญ่ยังไม่จบนะ) แต่แค่มีแว่วนะ จนกว่าจะมีการยืนยันเสียก่อน ซึ่งนั่นก็คือ ระดับ 1430 ถ้ายืนได้มั่นคง เราก็อาจจะได้เห็นรอบขึ้นชักรอบ แต่อย่าไว้ว่ายังเป็นแค่การขึ้นสลับในขาลงนะ...แต่ถ้าทำอย่างที่ว่ามาไม่ได้ แล้วต่ำกว่า 1400 อีกทีนั้น ก็จบเลย รอลงต่อ

### ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าวมาในข้อความที่จั่วหัวนั้นแหละครับ ถ้าจะเอาซัวร์ๆ ชัดๆ ก็ต้องยอมซื้อแพงหน่อย เพราะยังไม่มีสัญญาณของการจะขึ้นต่อ หรือ การจบขาลง จนกว่าจะทำให้เห็นก่อน

แนวรับ : ...1.30-1.28 **นี่คือ ถ้าจะซื้อ ดักทางก่อนนะ**

เป้าหมาย : ...1.37 **ถ้ายืนได้มั่นคง สัญญาณขึ้น จะมีได้**

Price Chart...(SINO)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SINO...** โดยการยืนระดับ 1.37 นั้น จะไม่ใช่แค่การยืนระดับจุดสูงสุดของรอบที่ผ่านมา แต่ที่นั่นจะเป็นการยืนระดับ 1 ใน 3 ของขาลงที่ผ่านมาด้วย ซึ่งจะแปลว่า เริ่มจะมีสัญญาณจบขาลงจริงได้ และ ต่อไปก็จะลุ้นการเป็นขาขึ้น หรือ อย่างน้อยๆ ก็น่าจะต้องขึ้นไปทดสอบระดับ 2 ใน 3 ของขาลงได้ต่อไป หรือระดับที่จะขึ้นไปทดสอบ หากมีการยืน 1.37 ได้ ก็ 1.75-1.80 และนั่นก็อย่างที่กล่าว การจบขาลงไปแล้ว เราก็อาจจะได้เป้าหมายของรูปแบบราคา ที่เป็นรูปแบบ ตัว V ก็ได้ ซึ่งก็เป็นการคาดหวัง ที่ถือว่าอยู่ในวิสัย... สรุปว่า จะรอการยืน 1.37 ก่อน แล้วค่อยตามนำ แต่ถ้าใครซื้อก่อนก็ต้องลุ้น อย่าต่ำกว่า 1.25 ไปด้วยเท่านั้น